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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี  2567 - 2568   คร้ังที่  2/ 2567 - 2568 
วนัองัคารที่  16  กรกฏาคม  2567 ณ  ห้องประชุมช้ัน 3  ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 

เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม           
1.นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ   2.อน.ชยัยงค ์ นนัทชยัพร 
3.อน.วิเชียร  คุตตวสั   4.อน.เกริกไกร  ชิตชูตระกูล 
5.อน.นคร  ศรีวิลยั   6.อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ 
7.อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์ 8.อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์  
9.อน.สมภพ  ชุติชยัศกัดา  10.อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง  
11. อน.กรรณิกา  นุชประสิทธ์ิ 12.รทร.ยทุธศกัด์ิ  เจริญทรง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ทางไลน์)     
  1.อน.นพ.อนุชิต  นิติธรรมยง      
 

ปฏิคมแนะน าแขกเยี่ยมสโมสร (อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์) 
  1.อน.นพ.กมิล  ป้ันประสงค ์  2.แอนน์อุไรวรรณ  เจียมโพธ์ิ  
  3.คุณศศิภสั  พวงกล่ิน   4.แอนน์กอบแกว้  คุตตวสั 
  5.แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน ์ 6.แอนน์ประนอม  นนัทชยัพร 
  7.นางสาวชนกนนัท ์ คน้หาสุข     นกัศึกษา 
 

วาระที่  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
    1.1 วนัท่ี  11  กรกฏาคม  2567  สโมสรโตารีแก่นจนัทน์ โดยนายกพิสมยั 
จันทร์ปิตุ และสมาชิก  ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว   เ น่ืองในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคล เฉลิม                                       



2 
 

พระชนมพรรษา 6  รอบ  28 กรกฎาคม  2567  ของกรมทหารช่างท่ี1รักษาพระองค์                    
โดยมี พ.อ.กฤษฎา จินเลิศ ผบ.ช.1 รอ. เป็นประธานในพิธี  เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้ งเป็นการส่งเสริมส่ิงเเวดล้อม                        
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และลดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ณ โรงเรียนวดัน ้ าพุ ต.น ้ าพุ อ.เมือง    
จ.ราชบุรี 
   1 .2  ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญ  ในความอนุ เคราะห์จาก                                                   
รทร.ทนงศักด์ิ   ภักดีอาภรณ์   และโรตารีแอนน์ลินจง  ภักดีอาภรณ์   สนับสนุน                     
เคร่ืองจักรในการพฒันาโครงการสนับสนุนโครงการโคกหนองนาโรงเรียนวดัน ้ าพุ               
เม่ือวนัท่ี 13 - 15 กรกฎาคม  2567  ส าหรับรายละเอียด อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์             
จะรายงานใหท้ราบในวาระต่อไป 
    1.3 วนัเสาร์ท่ี  13  กรกฏาคม  2567  พิสมัย จันทร์ปิตุ และมวลสมาชิก                         
ไดไ้ปให้ก าลงัใจ รทร.กม.วรเนตร  ปิตาวรานนท์  และร่วมพิธีเคารพศพคุณแม่เพ็กเอ็ง      
แซ่ลือ คุณแม่ของ อดีต รทร.ทิวา  ปิตาวรานนท์  ซ่ึง รทร.กม.วรเนตร  ปิตาวรานนท์               
ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะท างานในปีบริหารน้ี  ครอบครัวของคุณแม่เพ็กเอ็ง  แซ่ลือ                          
ได้มอบเงินให้สโมสรโรตารีแก่นจันทน์  จ านวน 4,000 บาท  ขอขอบพระคุณและ
อนุโมทนาบุญ  รวมทั้งขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ 
    1.4 ขอขอบคุณ อน.นพ.กมิล  ป้ันประสงค ์ ท่ีไดม้อบเงิน จ านวน 5,000 บาท     
เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานใหก้บันายกพิสมยั    
    1.5 ขอขอบคุณ อน.เกริกไกร  ชิตชูตระกูล ท่ีไดส้นบัสนุนโครงการทุนเพื่อ
การศึกษาของสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ ในปี 2567 - 2568  เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท    
ซ่ึงมีเป้าหมายให้ทุนแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  4 ปี จ านวน  48 งวดๆ ละ 2,500 บาท         
โดยนางสาวชนกนันท์  ค้นหาสุข  เ ป็นผู ้ได้รับทุน  คุณอุไรวรรณ  เ จียมโพธ์ิ                            
และคณะ ไดอ้นุเคราะห์คดัเลือกนกัศึกษาเป้าหมายให ้   
    ส าหรับนางสาวชนกนนัท ์ คน้หาสุข  จะเขา้ศึกษาในสาขาครุศาสตร์บณัฑิต  
(วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ซ่ึงเป็นโครงการของ
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มหาวิทยาลยั ฯ ร่วมกบักรุงเทพมหานคร ท าโครงสร้างหลกัสูตรข้ึน  เม่ือนกัศึกษาส าเร็จ
การศึกษาจะไดรั้บการบรรจุในโรงเรียนพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร   

- คุณแม่ศศิภัส พวงกลิ่น  คุณแม่ของนางสาวชนกนันท์  ค้นหาสุข กล่าว
ขอบคุณ 

(พธิีมอบทุนเดือนที่ 1  และสโมสรแสดงความยนิดี) 
- เลขานุการแจง้ข่าวสาร (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)          -ไม่มี   

 

วาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  1/ 2567 - 2568    
            - ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแลว้ไม่มีการแกไ้ข   จึงมีมติรับรอง
รายงานการประชุม  คร้ังท่ี 1 / 2567 - 2568 
 

วาระที่  3      เร่ืองสืบเน่ือง               -ไม่มี   
 

วาระที่ 4  รายงาน และ/ หรือ น าเสนอเก่ียวกบักิจกรรมของแต่ละฝ่าย 
4,1 ประธานฝ่ายบริหารจดัการสโมสร (อน.ชยัยงค)์                  -ไม่ม ี
4.2 ประธานฝ่ายพฒันาสมาชิกภาพสโมสร  (อน.ปิยนุช)          -ไม่ม ี
4.3 ประธานฝ่ายมลูนิธิสโมสร (อน.ศิริลกัษณ์)               -ไม่ม ี
4.4 ประธานฝ่ายภาพลกัษณ์สโมสร (อน.มนตช์ยั)             -ไม่ม ี
4.5 ประธานฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์ (อน.สัมพนัธ์)              -ไม่ม ี
4.6 ประธานอนุกรรมการพฒันาเยาวชน ชนรุ่นใหม ่(อน.อภิวฒัน์)     -ไม่ม ี
4.7 ประธานอนุกรรมการโกลบอลแกรนท/์ขาเทียม/ต่างประเทศ (อน.สมภพ)  
- อน.วิชัยดิษฐ์  รายงานเน่ืองในโอกาสท่ีพวกเราไดเ้ป็นทูตสัมพนัธ์ไปเยี่ยมท่ี

สโมสรจอนจูดอง  ประเทศเกาหลี  ในโอกาสงานสถาปนา เป็นภารกิจประจ าของทุกปี                  
โดยไปทั้งหมด 4  ท่าน ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก อน.สมภพ  ดูแลในการด าเนินการ               
ทุกเร่ือง  และไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีมากจากทางคู่มิตรจอนจูดอง 
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   ส าหรับการจัดงานสถาปนาจัดได้ดีกว่าปีท่ีผมเป็นนายก  ซ่ึงส่วนใหญ่                              
เป็นการยกย่องสมาชิกและแนะน าแขกผูมี้เกียรติท่ีมาร่วมงาน   ส่วนการท่องเท่ียว                     
เป็นไปตามโปรแกรมท่ีวางไว ้
   ในโอกาสท่ีไปเยี่ยมเยือนสโมสรเจินจูดงคร้ังน้ี  ท่านเลขาไดน้ าเราไปเยี่ยม
คารวะหลานของกษตัริย์ของเกาหลีองค์สุดท้าย  ผูก่้อตั้ งศูนย์วฒันธรรมชุมชนท่ีเรา                         
ไดไ้ปเยีย่มชม ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีดีมาก  และอยากใหที้มท่ีจะเดินทางในปีต่อไปไดมี้โอกาส
ไปเยี่ยมคารวะท่านและน าของฝากไปดว้ย  ถือเป็นการเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ในบา้นเมือง
ของเกาหลี   
   - ทราบว่านายก  และคณะท่ีมาเยี่ยมเรา  มุ่งไปท่ีการบริหารสโมสร  โดย
ตอ้งการพฒันาการบริหารสโมสรร่วมกนั  ท าโครงการร่วมกนั   และอยากใหส้โมสรเรามี
ส่วนร่วมในการท าโครงการขนาดใหญ่    

ทั้งน้ี  ไดข้อความชดัเจน โดยขอให้ทางเกาหลีเขียน MOU. ซ่ึงทางเกาหลีจะ
น าเร่ืองน้ีไปหารือกบัทางสโมสร  นบัวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีดี   จึงแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
    - นย.พิสมัย  ส่ิงท่ีนายกไดจ้ากการไปร่วมสถาปนา เยือนคู่มิตรคร้ังน้ี  มีการ
สนทนาแลกเปล่ียนกบันายก และสมาชิกจอนจูดองใหค้วามเห็นวา่  

1.ในด้านมิตรภาพของคู่มิตรเรามีสัมพนัธภาพท่ีดีมากยิ่งใหญ่  และอยาก
ขับเคลิ่ื

ิ
อนพัฒนาการท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  โดยเฉพาะโครงการ                                    

โกลบอลแกรนท ์  ซ่ึงสถานะเงิน DDF. ของจอนจูดองมีจ านวนมาก  และย  ้าอยากจะท า
โครงการใหญ่ๆ ร่วมกบัสโมสรเรา  โดยจะน าหารือต่อสโมสร  และขอให้เรารณรงคใ์ห้
เกิดการบริจาคเขา้สู่มูลนิธิโรตารี  
   นอกจากน้ี  ได้แจ้งในส่วนการด าเนินงานของแก่นจันทน์  จะมอบให้                 
อน.สมภพ  เป็นผูป้ระสานงาน 
   2.สโมสรจอนจูดอง แจ้งความประสงค์ว่า  ถ้าสโมสรเรามีการส่งมอบ                             
โกลบอลแกรนท ์ ทางคณะเกาหลีจะเดินทางมาร่วมดว้ย  ซ่ึงมีอดีตนายกท่ีมียอดบริจาค
จ านวนมาก   
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 - อน.สมภพ   ขอเสนอสมาชิก อดีตนายก เป็นคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
ระหวา่งประเทศ  ประกอบดว้ย  

1.อน.สมภพ  ชุติชยัศกัดา        ประธานอนุกรรมการ 
2.อน.เกริกไกร  ชิตชูตระกลู    อนุกรรมการ   
3.อน.วิเชียร  คุตตวสั      อนุกรรมการ 
4.อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง    อนุกรรมการ   
5.อน.ปฐมพร  เจียสกุล     อนุกรรมการ 
 

ส าหรับคณะอนุกรรมการดงักล่าวจะไดร่้วมกนัโหวตในบางเร่ืองท่ีเป็นเร่ือง
ของระหวา่งประเทศทั้งสโมสร  เพ่ือเป็นมติของท่ีประชุมสโมสร   

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบรายช่ือคณะอนุกรรมการด าเนินงานระหวา่งประเทศ  
ตามเสนอ 
            2.เห็นชอบใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในวาระ 3  ปี 
 

   4.8 เหรัญญิก   (อน.กรรณิกา) 
 1.รายละเอียดเก่ียวกับบัญชีค่าใช้จ่ายปีบริหาร 2566 - 2567  สมัยนายก                  

ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ  ทั้งบญัชีบ าเพญ็ประโยชน์  และบญัชีบริหารจดัการสโมสร  ตามเอกสาร
แนบในที่ประชุม 

 2.รายละเอียดค่าใชจ่้ายงานสถาปนาสโมสร  (อยู่ระหว่างการรวบรวมการ
ลงทะเบียนของนายก)  โดยจะรายงานใหท้ราบในการประชุมคร้ังต่อไป  

3.เงินบ ารุงสโมสร  ซ่ึงเดิมมีค่า RI อยู่ทั้งปี และค่าบ ารุงภาค  ทั้งน้ี ขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณา  เร่ืองค่าบ ารุงสโมสรวา่จะยดึหลกัเดิมเหมาจ่ายรายปี  จ านวน 5,000  บาท
ต่อปี หรือไม่  เน่ืองจากจะท าใหแ้จง้ค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้

มติที่ประชุม    เห็นชอบจ่ายค่าบ ารุงสโมสร ปี 2567 - 2568  เป็นรายปี  จ านวน 
5,000 บาท ต่อปี   ตามเสนอ 
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วาระที่ 5    เร่ืองอ่ืนๆ  
- อน.สมภพ  เสนอ  เปล่ียนช่ือบัญชีโครงการขาเทียม  จากบัญชีบุคคล                   

เป็นบญัชีโครงการขาเทียมสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ 
- อน.กัญญลักษณ์  มีหนังสือจากอดีตผูว้่าการภาค ดร.ชัชวาล  ขอบคุณ                             

อน.ชัยยงค์ นันทชัยพร ประธานมูลนิธิประชานุกูล ท่ีให้ความอนุเคราะห์รถรับ - ส่ง 
คณะกรรมการ YE  คณะกรรมการแลกเปล่ียนของภาค 3330 และเด็กนักเรียน  ในการ          
ประชุมเตรียมการส่งนกัเรียนแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ  ท่ีโรงแรมไท่ซาน  เม่ือวนัเสาร์                    
ท่ีผา่นมา   
 

เวลา  21.00  น. ประธานกล่าวปิดประชุม 
 
 
 
ลงช่ือ...............................ผูบ้นัทึกการประชุม    ลงช่ือ................................. ตรวจรายงาน         
     (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)              (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
           เจา้หนา้ท่ีสโมสร            เลขานุการสโมสร 
 
 
 
                  ลงช่ือ.....................................ประธานท่ีประชุม 
                                                   (นย.พิสมยั  จนัทน์ปิตุ)   
                 นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ปี  2567 - 2568 
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